

Source :

ทันหุ้น

60342981

Date : 4 ต.ค. 2560

Page : 6

No :

ทันหุ้น - BGRIM ลงนามสัญญาร่วมทุนให้สิทธิขายไฟฟ้ากับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโครงการโซลาร์ฟาร์ม 5 โครงการ กำลังผลิตรวม 23.58 เมกะวัตต์ โบรกเกอร์สองกำไรฉายแววสวยนะ "ถือ" เคาะราคากลางปี 2561 ที่ 22.70 บาท

นางปริยนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่าตามที่บริษัทและบริษัทในเครือบี.กริมได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) จำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิตรวม 23.58 เมกะวัตต์ จากโครงการที่ได้รับการจัดสรรกับ อผศ. ทั้งหมดจำนวน 11 โครงการ กำลังการผลิตรวม 52.52 เมกะวัตต์นั้น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนให้สิทธิขายไฟฟ้าตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการกับ อผศ. ดังนี้คือ 1.บริษัทเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการของ อผศ. โรงพยาบาลทหารผ่านศึกกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ เขตลาดกระบัง จังหวัด

## BGRIM ลงนามขายโซลาร์ กำไรหนุนสูง-โบรกแนะนำถือ



ปริยนาถ สุนทรวาทะ

กรุงเทพมหานคร 2. บริษัทร่วมลงทุนโครงการของ อผศ. สำนักงานรักษาความปลอดภัย กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

### ● เร่งเครื่องขายไฟ

3.บริษัทร่วมลงทุนโครงการของ อผศ. สำนักงานกิจการโรงงานในอารักขา กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ อำเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ 4. บริษัทเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการของ อผศ. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 3.58 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 5. บริษัทเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการของ อผศ. สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยทั้ง 5 โครงการดังกล่าวข้างต้น จะเริ่มก่อสร้างภายในเดือนมีนาคม 2561 และจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และสามารถรับรู้รายได้ด้วยอัตราการใช้ไฟฟ้าที่ 4.12 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 25 ปี กับค่าไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ทั้งนี้การที่บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนโครงการให้กับ อผศ. นั้น ถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของกลุ่มบริษัทในการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ปัจจุบัน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 44 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2482 เมกะวัตต์ โดยโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 30 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1646 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการพัฒนา 14 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 836 เมกะวัตต์

● แนะนำ "ถือ" เป้า 22.70 บ.

บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า BGRIM เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแบบ SPP ไทยอันดับ 2 ของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า ฝ่ายวิเคราะห์คาดว่าบริษัทจะสามารถสร้างการเติบโตของกำไรปกติได้สูงถึง 31.8% ในช่วงปี 2560-2562 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆ ที่มีการเติบโตเพียง 7.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้บริษัทยังมีอ็อปชันจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการรีไฟแนนซ์เงินกู้ให้มีค่าใช้จ่ายลดลง ทั้งนี้ด้วยกระแสเงินสดค่อนข้างมั่นคง และเงินที่ได้จากการทำ IPO บริษัทสามารถลงทุนเพิ่มในโครงการใหม่ๆ หรือ จ่ายเงินปันผลมากขึ้น ฝ่ายวิเคราะห์เริ่มบทวิเคราะห์ BGRIM ด้วยคำแนะนำ "ถือ" และมีราคาเป้าหมายกลางปี 2561 ที่ 22.70 บาท